

**พระบรมราโชวาท คติธรรม และ สารวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2568**

นำเสนอเมื่อ : 10 ม.ค. 2568

**พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568**



ความเป็นผู้รู้จักเวลา เป็นรากฐานสำคัญ ที่ทำให้
คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ
ที่สูงขึ้นไปในอนาคต. เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝัง
ให้เป็นผู้รู้จักเวลา รู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใด แล้วปฏิบัติ
ให้ตรงเวลา ทันเวลา เหมาะแก่เวลาเสมอ.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
๑๑ มกราคม 2568



คดิธรรม

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

เด็กๆ คงเคยได้ยินคำว่า “อิทธิฤทธิ์” และใฝ่ฝันจะมีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลสรรพสิ่งให้สำเร็จได้ ตั้งใจปรารถนาเข้ามาแล้วทุกคน อันที่จริงแล้วคำว่า “อิทธิ” กับ “ฤทธิ์” นั้นเป็นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แปลว่า *ความสำเร็จ* ถ้าจะกล่าวในทางพระพุทธศาสนา ผู้ประสงค์จะประสบความสำเร็จในกิจใด ตั้งแต่ในชั้นต้นทางโลก เช่น เรียนเก่ง ร่ำรวย เลี้ยงดูฉลาด มีตำแหน่งหน้าที่การงานตามที่ปรารถนา กระทั่งถึงขั้นที่ยากยิ่งขึ้นไปในทางธรรมะ เช่น การมีปัญญาผู้แจ้งเห็นจริง ได้มรรคผลเป็นพระอรหันต์บุคคลไปตามลำดับ จำเป็นต้องอบรมเจริญคุณธรรมที่เรียกว่า “อิทธิบาท ๔” ด้วยกันทั้งสิ้น อิทธิบาททั้ง ๔ ข้อนั้นประกอบด้วย **ฉันทะ** คือความพอใจรักที่จะทำสิ่งนั้น, **วิริยะ** คือความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่ท้อถอย, **จิตตะ** คือการตั้งจิตจดจ่อในสิ่งที่ทำ และ **วิมังสา** คือปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบเหตุผล รู้เท่าทัน เห็นข้อยิ่งข้อหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น รู้จักวางแผน วัตถุประสงค์แก้ไขปรับปรุงเสมอ

ของสังเกตให้เห็นชัดว่าในอิทธิบาท ๔ นั้น ไม่มีคำว่าร้องขอ อ้อนวอน เปื้อน่าย เกียจคร้าน ท้อถอย เลื่อนลอย ไม่มีสมาธิ สะเพร่า และไม่รอบคอบ เพราะฉะนั้น ขอให้เด็ก ๆ จงพัฒนาตนให้เป็นผู้ประกอบฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อย่างสมดุลในทุกการคิด การพูด และการกระทำ อย่าเป็นคนมักง่าย ใจเร็ว ด่วนได้ อย่างมุ่งคว้าเอาแต่ผลได้ โดยไม่คำนึงถึงการสร้างเหตุดีที่ขอธรรม ขอให้มั่นในอิทธิบาท อันมีพลังอำนาจพิเศษ ช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งตั้งใจปรารถนา

ขออำนาจพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน เป็นผู้มั่งอิทธิฤทธิ์ในสุจริตธรรม เพราะการครองอิทธิบาท ๔ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ ขอจงรักษาเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่ออนาคตของตน และของสังคมไทยที่รักของเราทุกคน.

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สาร นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส
#วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2568



สาร

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

.....

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ เป็นพลังในการสร้างสรรค์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา เพิ่มพูนทักษะการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นชาติ

“ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ที่ดิฉันได้มอบไว้ มุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และเรียนรู้ทุก ๆ โอกาสที่เข้ามาในชีวิต สามารถเลือกที่จะคิด เลือกที่จะทำ และเลือกที่จะวาดอนาคตของตนในแบบที่ต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ดิฉันขอให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้ตลอดเวลา กล้าฝัน กล้าคิด กล้าทำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งนำโอกาสและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ดิฉันขอส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคน และขออวยพรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความสุขสดใส ร่าเริง เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไป

(นางสาวแพทองธาร ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

สาร พลดำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส #วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2568



สาร
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ
อีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคน

เด็กและเยาวชนทุกคนคืออนาคตของชาติ ผมขอฝากแนวปฏิบัติตนแก่เด็กและเยาวชนทุกคน
ขอให้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และหมั่นแสวงหาความรู้ให้รอบด้าน
ตามแนวทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
พร้อมทั้งยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ถ้ำรงค์รักษาสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมพลังแผ่นดินไทย เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ หากทุกคนมีความพยายามในการประพฤติปฏิบัติตน
ดังที่กล่าวแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างอนาคตให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ผมขอให้
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง พร้อมทั้งจะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าและนำพาประเทศสู่อนาคตที่สดใส

ในวาระนี้ ผมขออัญเชิญพระบารมีและพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อันเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสูงยิ่งสุดพันพรรณนา พร้อมด้วยพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรือง
ก้าวหน้าสืบไป

พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ